

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date :

1-9 ต.ค. 2560

Page :

19

No :

# 'ซูเปอร์' ปรับแผนลงทุน รุกโรงไฟฟ้าเวียดนาม

กรุงเทพธุรกิจ  
สัมภาษณ์พิเศษ  
● บงกช ปิณฑุปาดิ

บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน) SUPER ปรับแผนลงทุนระยะสั้น พร้อมกับปรับลดเป้าหมายรายได้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจใหม่ในครั้งนี้

“จอมทรัพย์ โลจายะ” ประธานคณะกรรมการ เล่าให้ฟังว่า การที่บริษัทปรับแผนลงทุนใหม่ทำให้มีผลกระทบต่อบริษัทรายได้รวมในปีนี้ แต่จะเป็นสิ่งที่ดีในระยะกลางถึงยาว เนื่องจากช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา การลงทุนในจีนต้องปรับเปลี่ยนแผนใหม่เพราะรัฐบาลจีนมีการเปลี่ยนนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต และยังไม่มีความชัดเจนว่าจะรับซื้ออัตราเท่าใด ดังนั้นทำให้เกิดความไม่แน่นอนในธุรกิจ ซึ่งในฐานะผู้บริหาร จึงต้องปรับแผนลงทุนให้สอดคล้องสถานการณ์เช่นกัน

“เมื่อเกิดความไม่แน่นอนทำให้บริษัทต้องปรับตัว ขณะเดียวกันมีแผนจะไปลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าในเวียดนาม และภายหลังจากการศึกษาพบว่า อัตราผลตอบแทนจากการเข้าไปลงทุนในเวียดนาม น่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า โดยคาดว่าอัตราผลตอบแทนน่าจะอยู่ที่ระดับ 18-24% ขณะที่การเข้าซื้อโรงไฟฟ้าในจีนจะอยู่ที่ 13-15% แต่เมื่อรัฐบาล



จอมทรัพย์ โลจายะ

ปรับนโยบายรับซื้อไฟฟ้าใหม่อาจจะเหลือเพียง 8-10% เท่านั้น”

จอมทรัพย์ บอกว่าในฐานะผู้บริหาร เมื่อผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็ปรับใหม่ และยอมรับความจริง แม้ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนเวียดนามอาจต้องใช้เวลามากกว่า แต่ก็คุ้มค่ากับการรอ และมีความเสี่ยงน้อยกว่า จึงเลือกที่จะเข้าไปลงทุนเวียดนาม ส่วนการลงทุนในจีนคงต้องรอพิจารณาอีกครั้ง หลังจากนโยบายของรัฐบาลจีน มีความชัดเจน

มากขึ้น จึงจะเดินหน้าต่อไป

ส่วนเป้าหมายการลงทุนเวียดนามนั้น ก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสพบกับนายกรัฐมนตรีเวียดนาม และมีโอกาสได้พูดคุยกัน จึงทำให้มองเห็นโอกาสของธุรกิจ ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่ไปสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดกำลังผลิต 700 เมกะวัตต์ โดยเฟสแรก คาดว่าจะเริ่มต้นขนาด 10 เมกะวัตต์ เฟส 2 จะอยู่ที่ 192 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเป็นการทยอยก่อสร้าง ซึ่งจะเริ่มรับรู้ประมาณไตรมาสแรก ปี 2562

“การปรับลดเป้าหมายรายได้ต้องเกิดขึ้น  
เมื่อมีการปรับการลงทุน แต่ใช้เวลาอีก 1 ปี  
บริษัทจะกลับมาเติบโตแบบก้าวกระโดดได้”

สำหรับรายได้ในปีนี้น่าจะอยู่ที่ 6.2 พันล้านบาท ซึ่งจะมาจากรายได้ของ โรงไฟฟ้าโซลาร์ ประมาณ 900 เมกะวัตต์ และยังมีรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจาก ส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า บริษัทเตรียมจะเซ็นสัญญาเพื่อผลิต กระแสไฟฟ้าขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ เริ่มได้ไตรมาส 4 ปีนี้ จะเห็น ความชัดเจนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่องทาง สร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานช่วงที่เหลือปีนี้ บริษัทพร้อมเข้าร่วมประมูลงานใหม่อย่าง ต่อเนื่อง ทั้งการเข้าประมูลโครงการโซลาร์ฟาร์ม สหกรณ์, โครงการ SPP Hybrid 300 เมกะวัตต์ ที่เตรียมเข้ายื่นประมูลในเดือนต.ค. นี้

ซึ่งคาดว่าจะได้รับประมาณ 20 เมกะวัตต์ ขณะที่การลงทุนในตลาดต่างประเทศ ก็เดินหน้าในการขยายการลงทุน ทั้งในรูปแบบลงทุนและร่วมลงทุน

ปัจจุบันบริษัทมีใบอนุญาต ขายไฟฟ้า 809 เมกะวัตต์ ดำเนินการ ขายไฟเชิงพาณิชย์แล้ว หรือ COD จำนวน 735 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะ สิ้นปีนี้จะมี PPA มากกว่า 809 เมกะวัตต์

จอมทรัพย์บอกว่าแผนการจัดตั้ง กองทุนอินฟราสตรัคเจอร์ฟันด์นั้น ขณะนี้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BBL ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน อยู่ระหว่างกรดยื่นข้อมูลให้กับสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณาข้อมูลของบริษัทโดยคาดว่าจะ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

(ไฟลิ่ง) ภายในปีนี้ ส่วนจะขายหน่วย ทุนปีนี้หรือไม่ยังไม่สามารถกำหนดได้ เนื่องจากต้องรอการพิจารณา อย่างไรก็ตาม บริษัทมั่นใจว่า จะสามารถจัดตั้งกองทุนอินฟราได้

ทั้งนี้ มูลค่าระดมทุนน่าจะอยู่ ระดับ 9 พันถึง 1 หมื่นล้านบาท และจะมีการโอนสินทรัพย์ซึ่งเป็น โรงไฟฟ้าขนาดรวม 118 เมกะวัตต์ ซึ่งผู้ถือหุ้นน่าจะได้รับอัตรา ผลตอบแทนจากกองทุนคาดว่าอยู่ที่ ระดับ 6-7%

อย่างไรก็ตาม แผนการดำเนิน ธุรกิจปีหน้าบริษัทเน้นการลงทุน ในเวียดนาม และโครงการ SPP Hybrid รวมถึงโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทน ที่ดีได้ในอนาคต